

Số: 230 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 28 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến Kết luận của đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại cuộc họp ngày 26/9/2011 về việc kiểm điểm công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG Trung ương hỗ trợ nông thôn mới

Ngày 26/9/2011, tại trụ sở UBND tỉnh đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tổ chức cuộc họp về việc kiểm điểm công tác lập quy hoạch đề án xây dựng nông thôn mới, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG Trung ương hỗ trợ nông thôn mới. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG nông thôn mới, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 kết luận như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là người dân ở nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Mặc dù chưa đủ các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, nhưng các sở, ngành của tỉnh đã chủ động hướng dẫn tạm thời công tác lập quy hoạch và đề cương Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được một số kết quả; tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu.

2. Thực hiện Thông báo số 217/TB-VPCP, ngày 16/9/2011 về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và kế hoạch năm 2012; tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân

các huyện, thành phố quán triệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo quyết liệt trong quý IV năm 2011, trước mắt cần tập trung một số công việc sau:

2.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốc các xã tiến hành ngay việc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã; (hợp đồng có thể là nguyên tắc) theo nội dung hướng dẫn số 67/LN: NN-XD-TNMT ngày 04/7/2011 của liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn tạm thời công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã và đề cương Đồ án quy hoạch. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã nên ký hợp đồng với nhiều đơn vị tư vấn có đủ năng lực để lập quy hoạch đúng tiến độ; Phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ thiết kế quy hoạch và Đồ án quy hoạch trình UBND huyện phê duyệt; Hoàn thành phê duyệt đề cương quy hoạch và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn xong trước 15/10/2011; Hoàn thành phê duyệt quy hoạch cho 20 xã điểm xong trước 30/10/2011.

Đồng thời với công tác lập quy hoạch các huyện, thành phố chỉ đạo các xã tiến hành ngay công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới của 20 xã làm điểm, đến 20/12/2011 phải hoàn thành lập phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới.

2.2. Đối với các sở, ngành:

a. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát nguồn kinh phí, thông báo chuyển kinh phí, hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện, sử dụng kinh phí theo nội dung tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 về việc tạm phân bổ vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011, giải ngân thanh quyết toán xong trước 31/12/2011. Sở Tài chính hướng dẫn các xã ứng vốn cho các đơn vị tư vấn đúng quy định.

b. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các hướng dẫn, các quy định, quy chuẩn, trong xây dựng nông thôn mới. Nhất là ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; xây dựng một định mức chung, thống nhất cho công tác lập quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới; ban hành các mẫu Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới chuẩn, đặc trưng cho từng vùng.

c. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các xã lập Đề án xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

d. Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương lồng ghép quy hoạch đất đai và quy hoạch xây dựng nông thôn mới xong trước 20/10/2011; đề xuất và dự thảo văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban

nhân dân tỉnh về chủ trương dồn thửa đổi ruộng và tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Về kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hiện chưa có hướng dẫn cụ thể, trước mắt cấp nào tự lo cấp đấy.

UBND tỉnh thông báo đề các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TNMT, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối Chương trình NTM;
- CV: TH^T, XD^{CB}^C;
- Lưu: VT, NN.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên